

Số: /STP-PBGDPL

Đắk Lắk, ngày tháng 5 năm 2024

V/v tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh; để phổ biến, quán triệt các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6¹ và Kỳ họp bất thường lần thứ 5², Sở Tư pháp báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh về dự kiến tổ chức Hội nghị này với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về hình thức tổ chức

Đề nghị UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính của UBND tỉnh với điểm cầu của 15 huyện, thị xã, thành phố.

2. Nội dung Hội nghị

Tập trung quán triệt trực tiếp tại Hội nghị những điểm mới, nội dung trọng

¹ **07 luật**, gồm: Luật Căn cước, Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước; Luật Viễn thông.

09 nghị quyết, gồm: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn; Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

² **02 luật**, gồm: Luật Đất đai; Luật Các tổ chức tín dụng.

03 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu của 05 luật mới, gồm: *Luật Đất đai; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.*

Các luật, nghị quyết còn lại, Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện có trách nhiệm đăng tải nội dung và Đề cương giới thiệu lên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương và các hình thức khác; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyên truyền, phổ biến và khai thác, sử dụng luật, nghị quyết trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

3. Thành phần tham dự

- Tại điểm cầu UBND tỉnh, mời đại diện lãnh đạo: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các ban đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các ban của HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; báo cáo viên pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (mỗi đơn vị mời đại diện 02 báo cáo viên, dự kiến 100 đại biểu).

- Tại điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, mời đại diện lãnh đạo: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND huyện; các ban đảng thuộc huyện ủy, thành ủy, thị ủy; các ban thuộc HĐND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị cấp huyện; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện; đại diện HĐND, UBND và công chức các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý. Số lượng đại biểu cụ thể do UBND cấp huyện quyết định.

(Dự thảo Giấy mời được Sở Tư pháp gửi kèm theo Công văn này)

4. Về thời gian tổ chức

Hội nghị diễn ra trong 01 buổi, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15/5/2024 - 17/5/2024 (ngày cụ thể do UBND tỉnh quyết định).

5. Về địa điểm tổ chức

Điểm cầu chính tại Phòng họp trực tuyến của UBND tỉnh, kết nối với điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố.

Đề Hội nghị được tổ chức chu đáo, đúng mục đích, yêu cầu, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị (*gửi kèm theo Công văn này*).

Sở Tư pháp kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký ban hành văn bản để chỉ đạo, phân công các cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND tỉnh (Phòng Nội chính);
- GD, các PGD Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, PBGDPL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Đức Hà